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महाववकास आघाडीचा ‘सेल्फ गोल’
लंडनमधील २०० कोटींच्या हॉटेलचया आरोप भोसरीकरयांच्या जिव्यारी :  पक्ीय रयािकयारणयात गयाववयाले मंडळीचया स्याजभमयान दखुयावल्याची भयावनया  

पििंरी | प्रतितिधी 
आगामी विधानसभा वनिडणकुीच्ा वनवमत्ाने 

पििंरी-चििंिडमधील भोसरी विधानसभा मतदार 
संघातील राजकीय िातािरण तािले आहे. 
आरोि-प्रत्ारोिांिी ‘सोशल मीपडया’िर  धरुळा 
सरुू असतानाि महाविकास आघाडीि ेखासदार डॉ. 
अमोल कोले् यांच्ा एका िक्तव्ामळेु मविआिा 
‘सले्फ गोल’ झाला आहे. 

सध्ा अजजत ििार गटात असल्ािा 
दािा करणारे माजी आमदार विलास लांडे यांच्ा 
शकै्षणणक संसे्समोरील रस्तािर राष्ट्रिादी शरद 
ििार गटािी ‘जशि स्वराज्य’ सभा झाली. ही 
सभा ‘‘महाराष्ट्र ाच्ा स्वाभभमानािी’’ असल्ािा 
दािा सजेलवरिटी प्रिारप्रमखु खासदार डॉ. अमोल 
कोले् आणण िक्षाने दािा केला. महाराष् टट्र ाच्ा 
स्वाभभमानासाठी काढलेल्ा याते्त आणण सभेत 
मात् भोसरीकर पकंबहुना पििंरी-चििंिडकरांिा 
स्वाभभमान दखुािल्ािी भािना वनममाण झाली आहे.

‘‘भोसरीतील एका प्रवतपठित व्क्तीिे 
लडंनमध् े२०० कोटी रुियांिे हॉटेल आहे..’’ असा 
जाहीर आरोि करीत हा िसैा कुठून आला… असा 
अप्रत्क्ष सिाल खासदार कोले् यांनी जाहीरिणे 
उिस्स्त केला. आरोिािा रोख वनजचिति आमदार 
महेश लांडगे यांच्ाकडे होता. त्ामळेु राजकीय 
ितुतुळात खळबळ उडाली आणण लांडगे यांिे हॉटेल 

राष्ट्रवािीने वपंपरीची जागा सोडावी दरपाइंची आग्रही मागणी, वपंपरी ववधानसभा मतिारसंघावर िावा
पक्याचे रयाष्टीय अध्यक् व कें द्ीय रयाज्यमंत्ी रयामदयास आठवले ययांची भेट घेऊन ही मयागणी तयांच्याकडे मयांडणयार आहेत.

पििंरी | प्रतितिधी 
महायुतीच्ा जागा िाटिात 

अििादात्मक िररस्स्तीत काही 
ठठकाणच्ा जागा बदलण्ािे 
सकेंत आहेत. पििंरी विधानसभा 
वनिडणकुीत ररिस्लिकन िक्षाच्ा 
अिक्ष उमेदिाराला वमळालेली 
मत ेलक्षात घेत, जागा िाटिात 
महायतुीन ेही जागा ररिस्लिकन 
िक्षाला सोाडिी, या मागणीसाठी 
ररिस्लिकन िक्षाि ेिदाभधकारी ि 
कायतुकतते कमालीि ेआग्रही आहेत.

याबाबत लिकरि िक्षािे 
राष्ट्र ीय अध्क्ष ि कें द्ीय राज्यमतं्ी 
रामदास आठिले यांिी भेट 

आणण स्ावनक राजकारणामधे् शहराबाहेरील 
पकंिा राज्याच्ा नतेतृ्तान ेअिास्ति लक्ष घातले 
की स्ावनक भूवमिुत् िमक्ताररक ररत्ा िक्षभदे 
विसरुन एक होतात, ही िस्तुस्स्ती आहे. प्रा. 
रामकृष्ण मोरे यांच्ािासनू अगदी उिमखु्यमतं्ी 
अजजत ििार यांच्ािययंत अनेक नेतृत्तांना हा 
अनुभि आला आहे. स्ावनक अस्मितेला हात 

घातला की, भवूमिुत्ांमधील स्वावममान जागा होतो. 
‘‘नको बारामती… नको भानामती.. आता पििंरी-
चििंिडिी धुरा राम-लक्ष्मणाच्ा हाती’’ ही २०१७ 
मध् ेझाललेी गजतुना त्ािे मूततुरुि होती. आगामी 
पकमान २५ िषतेतरी पििंरी-चििंिडिे राजकारण 
गािकी-भािकी आणण भवूमितु्ांच्ा अिती-भितीि 
पिरेल, अस ेराजकीय जाणकार सांगतात.

घेऊन ही मागणी त्ांच्ाकडे 
मांडणार आहेत. आरिीआयिा 
आग्रह या जागेबाबत िाढत 
असल् याने पििंरी विधानसभा 

मतदारसंघाि् या जागेिरुन 
महायतुीत वमठािा खडा िडण्ािी 
शक् यता ठदसत आहे.

शहर कायकाररणीच्ा 

िदाभधकार् यांना वनयुक्तीित् 
िाटिाच्ा कायतुक्रमादरम्ान 
िार िडलेल्ा बठैकीत हा वनणतुय 
घणे्ात आला आहे.

.

अन्य पक्ाच्ा पालख्ा वाहणार नाही
 शहराध्यक्ष कुणाल वाव्हळकर यांनी आता अन्य राजकीय पक्षाच्ा 

पालख्ा आम्ी वाहणार नाही. या मतदार संघात आमची ताकद आहे, 
त्ामुळे हा मतदार संघ आम्ाला ददल्ास, पक्षाचा पदहला आमदार 
आम्ी ववधानसभेत पाठवू, असा ववश्ास त्ांनी व्यक्त केला.

अमोल कोल्हेंचा वार, महेश लाडंगहेंचा पलटवार…!  
 ‘‘भोसरीतील प्रवतष्ीत व्यक्तीचे लंडनमध्ये २०० कोटींचे हॉटेल आहे’’ 

असा आरोप मववआचे खासदार अमोल कोले् यांनी जाहीरपणे केला. त्ांचा 
रोख आमदार महेश लांडगे यांच्ाकडेच होता. यावर लांडगे यांनी मोजक्ा 
शब्ांत ‘चेकमेट’ केला. आमदार महेश लांडगे म्णाले की, ‘‘एखाद्ा 
भोसरीकराचे ककंवा कपपंरी-चचचंवडकराचे २०० कोटीचे हॉटेल लंडनमधे्य 
असेल, तर ही आमच्ासाठी अभभमानाची बाब आहे. खासदार साहेबांचा 
रोख माझ्ाकडे असेल… तर त्ांनी पुराव्यावनशी ससद्ध करावे. मी आजच्ा 
आज राजकारणातून वनवृत्ी घेतो… पदाचा राजीनामा देतो… पण, केलेले 
आरोप ससद्ध करता आले नाहीत, तर खासदार काय करणार हेसुद्धा त्ांनी 
जाहीर करावे.’’ त्ामुळे खासदार कोले् यांना केलेल्ा आरोपाची ससद्धता 
द्ावी लागणार हे वनसचित झाले. ववशेष म्णजे, लोकसभा वनवडणुकीत 
अमोल कोले् यांना भोसरीमधे्य सुमारे १० हजार मते कमी आहेत. या 
वनवडणुकीच्ा प्रचारात एकदाही आम्ी कोल्हेंवर टीका केली नाही. मी 
माझ्ा नेत्ांचे ववचार मांडत होतो. महायुतीच्ा उमेदवाराचा प्रचार केला. 
त्ामुळे वनवडणूक ववकासाच्ा मुद्ावर आणण आपण सते्त असताना का 
प्रश्न सोडवले नाही? अशा अजहेंड्ावर व्हावी, असे सूचक संदेशही लांडगे 
यांनी एका मुलाखतीमधे्य बोलताना ददला आहे.

महाववकास आघाडीला फटका
 महाववकास आघाडीकडून इचु्क असलेले असजत गव्हाणे यांनी ‘‘भोसरीचा बकालपणा वाढला… भोसरीत 

राहणाऱया युवकांना नोकरी ददली जात नाही.. भोसरी बदनाम झाली आहे…’’ अशी टीका जाहीरपणे केली होती. 
त्ावेळीसुद्धा स्ावनक प्रवतष्ीत व्यक्ततींना ही बाब रुचलेली नाही. याबाबत त्ांनी खासगीमध्ये ‘‘राजकारणापायी 
भोसरीचे ककंवा शहराचे नाव बदनाम करु नका..’’ असा सबुरीचा सल्ाही ददल्ाचे सांगगतले जाते. याउलट, 
आतापययंत माजी आमदार ज्ानेश्र लांडगे, स्व. आमदार लक्ष्मण जगताप, माजी आमदार ववलास लांडे यांच्ानंतर 
दसुऱया फळीत कोणताही स्ावनक नेत्ाने राजकीय आरोप-प्रत्ारोप करताना गाववाल्ांच्ा स्वाभभमानाला 
ठेच पोहोचेल, असे वक्तव्य केलेले नाही. खासदार अमोल कोल्हेंच्ा वक्तव्यामुळे ‘‘आता बात भोसरीकरांच्ा 
धंदा-पाण्ावर आणण स्वाभभमानावर आली…’’ त्ामुळे सव्वपक्षीय गाववाले यांच्ात नाराजीचा सूर असून, त्ाचा 
फटका महाववकास आघाडीला बसण्ाची शक्ता आहे, असे वनरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.

आहे पकंिा नाही? याबाबत शहरात ििमा सरुू झाली. िास्तविक, पििंरी-चििंिडिी राजकीय िाटिाल िाहता शहरातील गािकी-भािकी 

.

खासिारांनी पाठिशी उभ ेराहावे
 चंद्रकांता सोनकांबळे म्णाल्ा की, कपपंरीत ररपब्लिकन पक्षाची मोठी 

ताकद आहे. काय्वकत््यांच्ा पाठबळावर आम्ी या मतदार संघात लक्षणीय 
मते घेतली आहेत. त्ामुले आमचा या मतदार संघावर दावा आहे. महायुतीच्ा 
घटक पक्षातील तत्ालीन आमदार स्व. लक्षमण जगताप यांचा आम्ाला 
पादठंबा होता. लोकसभेतील कामाची पावती म्णून खासदार श्ीरंग बारणे 
यांनी आमच्ा पादठशी ठामपणे उभे रहावे, असे मत त्ांनी व्यक्त केले.
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िणु े| प्रतितिधी
शहरातील रस्ते अवतशय िांगले 

आहेत. िािसाळ्ािूिवी सितु खडे् 
बुजिले आहेत, असे सांगत रस्तांिर 
खडे् नसल्ािा दािा करणाऱया िुणे 
महािाजलकेिर गले्ा १५ ठदिसांत दोन 
हजारािर खडे् बजुिल्ािे जाहीर करण्ाी 
नामुष्ी ओढिली.

शहरात गेल्ा १५ ठदिसांत मसुळधार 
िाऊस झाला. यामळेु शहरातील रस्तांिर 
िाणी सािल्ान ेरस्तांिर खडे् िडल ेआहेत. 
शहरातील रस्तांिरील खडे् बजुिल ेअसनू 
आता खडे् नाहीत, अस ेमहािाजलकेच्ा 
िथ विभागाकडून सांगण्ात आले होत.े 
िरंतु िािसामुळे रस्तांिर खड््यांिे 
साम्ाज्य वनममाण झाले आहे. हे खडे् 
बुजिता बुजिता महािाजलकेला नाकीनऊ 
आल ेआहे. खड््यांमळेु शहराच्ा प्रत्के 
भागात िाहतकू कोंडीमळेु नागररकांिा 
श्ास कोंडला आहे. यामळेु िथ विभागाने 
शहरातील खडे् बुजिण्ािे िुन्ा युद्ध 
िातळीिर हाती घतेल ेआहे.

शहरात शासकीय संस्ांमाितु त 
आणण िुणे महािाजलकेच्ा विविध 
खात्ांमाितु त िायाभतू सवुिधा नागररकांना 
िुरविण्ासाठी खोदाईिी कामे हाती 
घणे्ात यतेात. या कामांमळेु तसेि गलेे 
अनके ठदिसांिासनू सतत िडत असलले्ा 
िािसामळेु विविध डांबरी रस्तांिर मोठ्ा 

पयावसयाळ्यापूववी सव्व खडे् बुिवले आहेत, असे सयांगत रस्यांवर खडे् नसल्याचया दयावया करणयाऱ्या पुणे महयापयाललकेवर गेल्या १५ ददवसयांत दोन हियारयावर खडे् बुिवल्याचे ियाहीर केले

 महापाललका तोंडघशी, िोन हजार खडे् बुजवल्ाचं स्वत:च केलं जाहीर!

बारामतीत युगहेंद्र पवारांची होणार एन्ट्ी जयंत पाटलांनी दिले संकेत
लोकसभया लनवडणुकीत बयारयामती मतदयारसंघ मोठ्या प्रमयाणयात चचचेत आलया होतया आतया बयारयामती ववधयानसभेसयाठी पुन्या एकदया पवयारयांच्या कुटंुबयातच सयामनया रगंणयार असल्याचे ददसत आहे.

िणु े| प्रतितिधी
लोकसभा वनिडणुकीत 

बारामती मतदारसंघ मोठ्ा 
प्रमाणात िितेत आला होता. 
कारण या ठठकाणी नणंद – 
भािजय यांच्ात लढत झाली 
होती. यामध्े सुपप्रया सुळें नी 
बाजी मारत बारामती लोकसभा 
जजकंली होती. यानंतर आता 
बारामती विधानसभसेाठी िनु्ा 
एकदा ििारांच्ा कुटंुबाति 
सामना रंगणार असल्ाि ेठदसत 
आहे. शरद ििार यांच्ा राष्ट्रिादी 
काँग्रेसिे प्रदेशाध्क्ष जयंत 
िाटील यांनी तस ेजाहीर सकेंत 
ठदले आहेत. या विधानसभा 
वनिडणुकीत युगेंद् ििार हे 
अजजत ििार यांना आव्ान 
देण्ािी शक्यता आहे.

तरुण नेततृ्ाला कसा िाठठंबा 
वमळू शकतो हे युगेंद्दादांच्ा 

प्रमाणात खडे् िडल ेहोत.े तसेि गले्ा दोन 
आठिड्ांिासनू िािसािी दमदार हजेरी 
सुरूि आहे. रस्तांिर खडे् बुजिण्ािे 
काम केले जात होते. मात् िािसामुळे 
खडे् बुजिण्ास मयमादा येत होत्ा. मात्, 

मागच्ा शवनिारी रात्ी िाऊस न िडल्ाने 
िथ विभागान ेिडललेे खडे् बजुिण्ािी 
मोहीम िनु्ा हाती घतेली.

रस्तांिर िडलले ेखडे् आणण त्ािर 
कराियािे िॅििकतु  या दोन्ी कामे 

युधद िातळीिर केली आहेत. मुख्यत: 
काँपक्रटच्ा  माध्मातनू खडे् बजुिण्ात 
येत  आहे. िॅििकतु साठी  देखील 
काँपक्रट िािरले जात आहे. तर खडे् ि 
ििॅिकतु  हे डांबरी  मालाच्ा  साहाय्ाने  

बजुिण्ात आल.े  ज्या   रस्तांिर अभधक  
प्रमाणात  खडे् िडलले ेआहेत. रस्तांिर 

ररसतेिेजसगंिी कामे  प्राधान्ाने हाती 
घणे्ात आली आहेत. 

िुढं येत आहेत. साितुजवनक 
जीिनात युगेंद्दादांनी लक्ष 
घालायला सरुुिात केल्ािासनू 
कायतुकततेही त्ांना साथ देत 
आहेत. बारामती विधानसभेिं 
भविष्य नव्ा रक्ताकडे, नव्ा 
हातात देण्ािी उत्ुकता 
सिवांना ठदसेतय. हे कामही 
सगळे कायतुकतते योग्य िद्धतीनं 
करतील, असा विश्ास जयंत 

िाटील यांनी व्क्त केला.
लोकसभा वनिडणुकीत यगुेंद् 

यांनी सपुप्रया सळेु यांिा जोरदार 
प्रिार केला होता. वनिडणकुीत 
बारामती विधानसभेत सुपप्रया 
सुळे यांना मोठी आघाडी 
वमळाली होती. तेव्ािासूनि 
यगुेंद् ििार यांि ंनाि बारामती 
विधानसभेसाठी मोठ्ा प्रमाणात 
िितेत आल ेहोत.े

काय म्हणाल ेजयंत पाटील?
 राष्ट्रवादी काँगे्स-शरदचंद्र पवार पक्षाची सशवस्वराज्य यात्ा सध्या 

राज्यात सुरू आहे. याच यात्ेचा भाग म्णून बारामती इथं काल 
जाहीर सभा झाली. या सभेत बोलताना जयंत पाटील यांनी बारामती 
ववधानसभा वनवडणुकीच्ा उमेदवारीवर अप्रत्क्ष भाष्य केलं. बारामती 
ववधानसभा वनवडणूक युगहेंद्र पवार हेच लढवतील असे संकेत त्ांनी 
यावेळी ददले. त्ांनी युगहेंद्र पवारांचं कौतुक केलं. ‘युगहेंद्र पवार हे 
अलीकडं राजकारणात रस घेऊ लागले आहेत. पवार साहेबांच्ा 
लोकसभेच्ा प्रचारापासून ते आता सगळीकडं कफरू लागले आहेत. 

खड्डामुंळे अपघातात नागदरकाचें जीव गले्ान ेपथ ववभागावर गनु्ा िाखल करण्ाची मागणी 
  महापासलकेच्ा लेखी दोन हजारांवर खडे् बुजवूनही वाहनचालकांना खड््ड यांमधून रस्ा शोधत प्रवास 

करण्ासाठी कसरत करावी लागत आहेत. या प्रकारामुळे महापासलकेच्ा पथ ववभागाच्ा कारभारावर 
पुणेकरांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. खड््ड यात पडून अपघात होत असल्ाने नागररकांना जीव 
गमवावा लागत आहे. त्ामुळे पथ ववभागावर गुन्ा दाखल करण्ाची मागणी केली जाऊ लागली आहे.

कोण आहेत यगुहेंद्र पवार?
 युगहेंद्र पवार हे असजत पवार यांचे बंधू श्ीवनवास पवार यांचे चचरंजीव आहेत. शरद पवार यांनी स्ापन 

केलेल्ा ववद्ा प्रवतष्ान सशक्षण संस्ेचे ते खसजनदार आहेत. बारामती तालुका कुस्ीगीर संघाचे अध्यक्ष 
आहेत. बारामतीमधील सामासजक काययात ते सकरिय आहेत. असजत पवार यांनी शरद पवार यांच्ा ववरोधात 
राजकीय भूवमका घेतल्ानंतर श्ीवनवास पवार आणण युगहेंद्र पवार हे मोठ्ा पवारांसोबत रादहले आहेत.

रुिानं आिण गािागािांत बघतो. त ेजजथं-जजथ ंजातायत, वतथं कायतुकतते उत्ाहानं 

पावसामुळे रस्तांवर पडलेले खडे्बुजवण्ाचे 
काम पथ ववभागाकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. 
आतापययंत २,०७८ खडे् बुजवण्ात आले आहेत. 

२६५ दठकाणी पॅचवक्व  केले आहे. खडे् असलेल्ा रस्ताची मादहती 
महापासलकेला देण्ात यावी. नागररकांनी काळजी घ्ावी. 
    -  अतिरुद्ध िावसकर, िथ तवभागप्रमखु, िणेु महािालिका.

शहरातील रस्तांवर पडलेले खडे् बुजवण्ाचे 
वनषृ्ष् दजयाचे काम महापासलकेने केले होते. 
पावसात त्ाचे कपतळ उघडे पडले. आता पुन्ा 

खडे् बुजवण्ाची घाई केली जात असली तरी कामातला दजया मात् 
तसाच आहे. त्ामुळे बुजवलेले खडे् पुन्ा उखडू लागले आहेत. 
खड््ड यात पडून अपघात झालेल्ांना महापासलकेने नुकसान भरपाई 
द्ावी. तसेच संबंभधत अभधकाऱयांवर गुन्ा दाखल केला पादहजे.

    -  आिदं रणधीर, ससं्ािक-अध्यक्ष, सम्यक फाऊंडेशि.

रस्तांवर पडलेल्ा खड््ड यांमुळे अपघात होत आहेत. 
यामध्ये काहींना जीव गमवावा लागतो. अनेकजण 
गंभीर जखमी होत आहेत. परंतु, या ववरोधातील 

तरिार पोसलसांत घेतली जात नाही. महापासलकेनेच कत्वव्यात कसूर 
केल्ाप्रकरणी संबंभधत अभधकारी, कम्वचारी आणण कंत्ाटदार 
यांच्ावर गुन्ा दाखल केला पादहजे. असा एक गुन्ा दाखल झाला 
तरी संपूण्व व्यवस्ेला जरब बसेल. परंतु महापासलकेची इच्ाशक्तीच 
नाही, त्ामुळे असे काही होत नाही. दरवषषीचे हे रडगाणे सुरूच आहे.

    -  तववेक वेिणकर, अध्यक्ष, सजग िागररक मंच.
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पििंरी | प्रतितिधी
पििंरी-चििंिड शहरातील 

एमआयडीसी िररसरात विविध 
समस्ांनी उद्ोजक त्स्त आहेत. 
किरा, कंिनी िररसरात िडलेले 
खडे् आणण िारंिार होणारा खपंडत 
िीजिुरिठा यामुळे हैराण झाले 
आहे. याबाबत भोसरी िररसरातील 
एस लिॉकमध् ेमूलभतू सवुिधांिा 
अभाि असल्ाने त्ािी तक्रार 
पििंरी-चििंिड महािाजलकेच्ा 
सारथी ॲॅििर केली आहे. 
एमआयडी कायमालय यांच्ाकडून 
रस्ता आणण इतर सोयीसवुिधांबाबत 
महािाजलकेकडे बोट दाखित आहे.

भ ो स र ी  ए म आ य ड ी स ी 
नािाजलले्ा िररसरातील रस्तांिर 

िडलेला राडारोडा ि किऱयाने 
व्ािून गलेा आहे. एस लिॉकमधील 
रस्तांिी दरुिस्ा झाली असून 
मोठे- मोठे खडे् िडल्ाने यामध्े 
िाणी साित असल्ाने यथेनू ये-जा 
करणाऱया कमतुिाऱयांना मोठ्ा 
अडिणींिा सामना करािा लागत 
आहे. एमआयडीसीत भोसरीतील 
एस लिॉकमध्े ३० िुटांच्ा 
रस्तािर कंिनीच्ा समोरील बाजसू 
दररोज किरा मोठ्ा प्रमाणात 
टाकला जातो. तसिे, नहेरुनगर ते 
भोसरी रस्ता या ठठकाणीही मोठ्ा 
प्रमाणािर रस्तािी दरुिस्ा झाली 
आहे. भोसरी एमआयडीसीतील 
नािाजलले्ा िररसरातील रस्तांिर 
िडलेला राडारोडा, किऱयाने व्ािून 

‘डे्नेज अलट्ट लसस्टीम’ प्रकल्ाला ववशेष पुरस्ार  
पयाललकेच्या इंद्यायणीनगर प्रयाथजमक शयाळेतील सयातवीच्या ववद्यार्यायांच्या प्रकल्याचे आंतररयाष्टीय स्पधचेत कौतुक 
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नगरिाजलका, िाय जॅम िाऊंडेशन 
आणण कॅिजेवमनी यांच्ा संयुक्त 
विद्मान ेमागील शकै्षणणक िषमात 
मूलभूत संगणक ि कोपडंग 
प्रजशक्षण घेण्ात आले होते. 
या प्रजशक्षणादरम्ान उतृ्ष् 
कामगगरी केलले्ा ४४ जशक्षकांिी  
मॉडेल जशक्षक म्हणून वनिड 
करण्ात आली. 

या मॉडेल जशक्षकांिा प्रमाणित् 
िाटि तसेि सन्ान समारंभ 
पििंरी येथील मुख्य प्रशासकीय 
इमारतीमधील ठदिंगत महािौर 
मधुकर ििळे सभागृह येथे  
िार िडला, याप्रसंगी आयुक्त  
शेखर जसहं, अवतररक्त आयुक्त  
प्रदीि जांभळे िाटील, साहाय्क 
आयुक्त विजयकुमार थोरात, 
प्रशासन अभधकारी संगीता 
बांगर, िाय जॅम िाऊंडेशनिे  
सं स् ा ि क  श ो ए ब  द ा स ,  
कॅिजेवमनी उद्ोग समूहाच्ा 
सीएसआर व्िस्ािक धनश्ी 
ि ां गे , साह ाय्क प्रशासन  
अभधकार ी  र झझया  खान , 
उिजशक्षणाभधकारी बुधा नाडेकर 
त से ि  ज श क्ष ण  वि भ ा ग ा िे  
अभधकारी, कमतुिारी आणण 

अस ेहोत ेसगंणक आिण कोदडंग प्रलशक्ण..

 मूलभूत संगणक व कोकडगं प्रसशक्षणामध्ये मुख्त्े ५ मॉड्ूलचा 
समावेश होता. या प्रसशक्षणात एकूण २०० सशक्षक सहभागी  झाले 
होते पण त्ातील १३५ सशक्षक प्रमाणपत्ासाठी पात् ठरले आहेत. 
प्रमाणपत् वमळवण्ासाठी सशक्षकांसमोर संपूण्व मोड्ूल पूण्व करणे, 
ववद्ार्थ्यांसोबत तास घेणे, ववववध स्पध्यांमधे्य भाग घेण्ासाठी 
ववद्ार्थ्यांना प्रोत्ाहन देणे, पाठ्रिमातील घटकांवर ॲवनमेशन 
बनवणे हे वनकष ठेवण्ात आले होते. महापासलका शाळांमध्ये उपलब्ध 
असलेल्ा कडसजटल सादहत्ाचा उपयोग मुलांच्ा सज्वनसशलता, 
आधुवनक कौशले् यासाठी होणे गरजेचे आहे. त्ामुळे चालू शैक्षणणक 
वषयाच्ा शेवटपययंत प्रत्ेक महापासलका शाळेतील ककमान २ सशक्षक 
संगणक व २१ व्या शतकातील कौशल्ांनी समृद्ध असावेत, असे 
उकदिष् सशक्षण ववभागाने ठेवले आहे. त्ासाठी ऑगस्ट आणण सप्हेंबर 
मदहन्यामध्ये पुन्ा मूलभूत संगणक प्रसशक्षण काय्वरिम राबवण्ात 
येणार आहे. प्रसशक्षण कालावधी पूण्व झाल्ानंतर त्ातील १० 
सशक्षकांची नेमणूक मास्टर टट्र नेर म्णून केली जाणार असून हे मास्टर 
टट्र नेस्व शाळेतील सशक्षकांमध्ये व ववद्ार्थ्यांना २१ व्या शतकातील 
आधुवनक कौशले् वनरंतर रुजत राहतील यासाठी प्रयत्न करणार 
आहेत, अशी मादहती सशक्षण ववभागाचे साहाय्यक आयुक्त ववजयकुमार 
थोरात यांनी ददली.

महािाजलका शाळांिे जशक्षक 
उिस्स्त होत.े

य ािेळी  आयुक्त शेखर 
जसहं म्हणाले की,  विद्ार्थवांना 
आजच्ा आधवुनक जगाशी स्पधमा 
करण्ासाठी आधी आधुवनक 
तंत्ज्ानाशी मैत्ी करािी लागेल. 
यातील महत्तािा दिुा जशक्षक  
असून त्ासाठी जशक्षकांनीही 
आधु वनक तंत्ज्ानािे  ज्ान 
अ स णे  आ ि श्य क  आ हे . 
यासाठी महािाजलकेने िाय 
जॅम िाऊंडेशनसोबत वमळून 
२१ व्ा शतकातील आधुवनक 

कौशले् महािाजलका शाळेतील  
जशक्षकांमध् ेतसिे विद्ार्थवांमध्े 
विकजसत करण्ासाठी विविध 
उिक्रम राबिल.े या उिक्रमांतगतुत 
जशक्षकांना मूलभूत संगणक 
ि कोपडगंिे प्रजशक्षण देण्ात 
आल.े यातील ४४ मॉडेल जशक्षक 
महािाजलका शाळेतील इतर 
जशक्षकांना संगणक तसेि 
कोपडंगिे  प्रजशक्षण देतील 
ज्यामुळे महािाजलका शाळेतील 
विद्ाथवी राज्य, राष्ट्र ीय तसेि 
आंतराष्ट्र ीय स्तरािर नािलौपकक 
वमळविण्ासाठी सक्षम होतील, 

असहेी त ेम्हणाल.े
या कायतुक्रमात महािाजलका 

प्राथवमक ि माध्वमक शाळांमधील 
मॉडेल जशक्षकांिा आयुक्त शेखर 
जसहं यांच्ा हसे्त प्रमाणित् देऊन 
सन्ान करण्ात आला. त्ामधे् 
जयश्ी राऊत, शुभांगी िाज,े सनुीता 
िांढरकर, आठदनाथ कराड, सगंीता 
कहाणे, पप्रयांका सानि, सुनीता 
वतकोणे, रेश्ा िटेल, अलका 
िाटील, माधुरी जशतोळे, मनीषा 
भभस,े मजूंषा अठहनिार, िषमा सािंत, 
मुक्ता आसिले, नामदेि िव्ाण, 
दीिाली िाटील, उज्वला जाधि, 

संगीता जशगंोटे, अवनता जशगंाडे, 
वनपकता कांबळे, करुणा िरबत, 
मंगल शेळकांडे, जक्षवतज जशदें, 
मनीषा दरेकर, रंगनाथ गुजंाळ, मंदा 
िारधी, अंकुश लांडे, रंजना जशदें, 
अितुना भोईर, अजश्नी घगु,े सगंीता 
कराड, मनीषा जशदें, सविता गािडे, 
शबाना शेख, मंजषूा लोखडें, अितुना 
माने, नीलम ििते, संिदा काळे, 

िीणा दाभाडे, गीतांजली गाडेकर, 
विद्ा ििार, अितुना िाटील, ममता 
िंदनकर, सोनाली कुडले या 
जशक्षकांिा समािेश होता. या 
कायतुक्रमाि ेप्रास्ताविक साहाय्क 
आयकु्त विजयकुमार थोरात यांनी 
केले, तर उिस्स्तांिे आभार 
प्रशासन अभधकारी सगंीता बांगर 
यांनी मानल.े

गलेा आहे.
किरा हॉटेलिा ि कंिन्ांिा 

असल्ािे सांगण्ात येते . 
या किऱयामुळे कमतुिाऱयांच्ा 
आरोग्यािा प्रश्न वनममाण झाला 
आहे. बरेि कमतुिारी ताि, अगंदखुी 
ि चिकुनगुन्ा यासारख्या साथीच्ा 

रोगाने त्स्त आहेत. कंिनीसमोर 
अक्षरशः किऱयािे डंम्पगं ग्राउंड 
झाल ेआहे. कंिनीसमोरील रस्तांिर 
किरा िसरला आहे. त्ामळेु यथेनू 
ये-जा करणाऱयांना दगुयंधीिा त्ास 
सहन करािा लागत. रस्तािरील 
खडीमुळे अिघात होण्ािी दाट 

शक्यता आहे. 
काही ठदिसांििूवी एमआयडीसी 

िररसरात खोदकाम केल.े िनु्ा तो 
रस्ता व्िस्स्त बुजिला गलेा नाही. 
त्ात िािसामळेु आणखी दरुिस्ा 
झाली आहे. राडारोडा मोठ्ा 
प्रमाणात रस्ताच्ा कडेला िसरला 
आहे. याबाबत उद्ोजकांनी सारथीिर 
तक्रार करूनही महािाजलकेने 
तक्रार वनिारणासदंभमात कोणताही 

प्रवतसाद ठदललेा नाही. 
काही िेळा सारथीिर तक्रार 

केल्ािर अभधकारी िाहणी न 
करता ि काम िूणतु न करता 
तक्रार बदं करतात अस ेसांगगतल.े 
सितु उद्ोजक राडारोडा ि किरा 
ताबडतोब उिलण्ािी मागणी 
करीत आहेत. रस्तािरील खडे् 
बजुिािेत, अशी मागणी िररसरातील 
उद्ोजक, कमतुिाऱयांतनू जात आहे.

एमआयडीसी िररसरात जाताना मोठ्ा प्रमाणात खडे् 
िडले आहेत. रात्ी-अिरात्ी प्रिास करणाऱया कामगारांना 
अिघातािा धोका आहे. त्ािप्रमाणे एमआयडीसीने या 

सुविधा देण्ािी जबाबदारी महािाजलकेिी असल्ािे सांगून हात 
िर केले आहेत. त्ामुळे उद्ोजकांनी तक्रार कुठे करायिी, असा प्रश्न 
िडला आहे.

- रणजीि डेंगाळे, उद्योजक. 
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िणु े| प्रतितिधी
ठहजंिडीतील माठहती तंत्ज्ान 

अथमात आयटी िाकतु िी ओळख 
आता ‘खड्ा िाकतु ’ अशी बनली  
आहे. यथेील रस्तांिी खड््यांमळेु 
िाळण झाली असून, िाहतूक 
कोंडी होऊन िाहनिालकांिे 
रोज हाल सुरू आहेत. ही कोंडी 
सोडविण्ाऐिजी शासकीय 
यंत्णांकडून केिळ तातु्रती 
मलमिट्ी करण्ािे काम सुरू  
आहे . त्ामुळे  ही  समस्ा 
सुटण्ाऐिजी आणखी वबकट 
बनत आहे. 

ठहजंिडीतील राजीि गांधी 
इन्ोटेक िाकतु मधे् जगातील 
आणण देशांतील मोठ्ा आयटी 
कंिन्ांिी कायमालये आहेत. या 
िाकतु मध्े एकूण २०० आयटी 
कंिन्ा कायतुरत असून, तीन 
लाखांहून अभधक कमतुिारी काम 
करतात. गले्ा काही ठदिसांिासनू 
या िाकतु मधील अिुऱया िायाभूत 

कमला नेहरू हॉस्पिटलचेच आरोग्य धोक्ात
इमयारतीच्या पयावकिं गमध्ये डे्नेि लयाइनमधून मैलयापयाणी मोठ्या प्रमयाणयात िमया

िणु े| प्रतितिधी
महािाजलकेिे शहरातील 

एक मेि  मल्ी  से्पशजलटी  
हॉस्स्पटल कमला नहेरू हॉस्स्पटल 
आहे. कोट्यिधी रुिये खितु  
क रू न  न ि ी न  इ म ा र त 
बांधण्ात आली आहे. मात्, या  
इमारतीच्ा िापकयं गमध्े डट्र ेनेज 
लाइनमधून मैलािाणी मोठ्ा 
प्रमाणात जमा होत आहे .  
तसेि, येथील अस्वच्छता, 
त्ामुळे तत्ाळ कायतुिाही केली  
नाही तर येथील घाणिाणी 
आ यु क्त ां च् ा  के व ब न म ध्े  
ओतण्ािा इशारा आम आदमी 
िाटवीन ेठदला आहे.

आम आदमी  ि ाट वीच्ा 
जशष्मंडळाने नुकतीि कमला  
नेहरु रुग्ालयाच्ा झालेल्ा 
दुरिस्ेिी  ि ाहणी  केली .  
यािेळी शहराध्क्ष सुदशतुन  
जगदाळे, महासचिि सतीश  
य ा द ि , उ ि ा ध् क्ष  अ व न ल  

लयाडकया भयाऊ, लयाडकी बहीण, आम्ी कधी होणयार लयाडके, ववचयारतोय कर देणयारया आयटी इंजिनीअर!

‘एमआयडीसी’चे ‘पीएमआरडीए’कडे बोट

 दहडंवडी ते सशवाजीनगर मेटट्र ो मागग्वकेचे काम दहजंवडीतील काही 
रस्तांवर सुरू आहे. या रस्तांच्ा दरुुस्ीबाबत महाराष्ट्र  औद्ोगगक 
ववकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पुणे महानगर प्रदेश ववकास 
प्राभधकरणाला (पीएमआरडीए) पत् पाठवून कान टोचले आहेत. 
या पत्ात म्टले आहे, की मेटट्र ो मागग्वकेखालील रस्तांची सध्याच्ा 
पावसात दयनीय अवस्ा झाली आहे. त्ामुळे नागररकांच्ा रोषास 
आम्ाला सामोरे जावे लागत आहे. दहजंवडीतील रस्तांवर मेटट्र ो मागग्वका 
उभारण्ास परवानगी देताना हे रस्े पूव्ववत करण्ाची जबाबदारी 
‘पीएमआरडीए’कडे देण्ात आली. त्ामुळे हे रस्े तातडीने पूव्ववत 
करावेत, जेणेकरून नागररकांचा प्रवास सुखकर होईल.

सुविधा आणण िाहतूक कोंडीिा 
मदु्ा िितेच्ा कें द्स्ानी आहे. आता 
या िाकतु मधील खडे्मय रस्तांमुळे 
येथील िायाभतू सुविधांिा झाललेा 
बोजिारा समोर आला आहे. खराब 
रस्तांमुळे िाहतूक कोंडी होऊन 
िाहनिालक रोज एक त ेदीड तास 

कोंडीत अडकून िडत आहेत. 
आयटी िाकयं मधील कंिन्ांत 

काम करणारे आयटीयन्स िारंिार 
यथेील खराब रस्तांिा मुद्ा समाज 
माध्मातनू मांडत आहेत. आयटी 
िाकतु मध् ेकेिळ ३ पकलोमीटरच्ा 
प्रिासाला ३० वमवनटांहून अभधक 

िेळ लागत आहे. योग्य िदिथ 
नसल्ाने िालणे शक्य नाही. 
तसेि, सायकल तर िालविणे 
अशक्य असल्ाच्ा प्रवतपक्रया 
व्क्त होत आहेत. ठहजंिडीतील 
खराब रस्तांमुळे कायमालयात 
िोहोिण्ास उशीर होतो. आयटी 

कंिन्ा सरकारकडे िाठिुरािा 
करून या िररस्स्तीत बदल घडिू 

शकतात का, असा प्रश्नही अनेक 
जण उिस्स्त करीत आहेत.

आयटी िाकतु मधील रस्तांिरील खडे् तात्ुरते बुजविण्ात येत 
आहेत. हे रस्ते दरुुस्तीनंतर दोन ठदिसांत िुन्ा उखडत आहेत. 
िािसामुळे काम करता येत नसल्ािे यंत्णांिे म्हणणे आहे. 

िािसाळ्ािूिवी काम केले असते, तर ही िेळ आली नसती. ठहजंिडीत 
नागरी समस्ा कायम असून, त्ा सोडविण्ासाठी शासकीय यंत्णांनी 
अद्ाि िािले उिललेली नाहीत.

- िेफ्टिन्ट कि्नि (तिवृत्त) ययोगेश जयोशी, सचचव, हहजंवडी 
इंडस्ट्ीज असयोलसएशि. 

कोंढाळकर, मीपडया सहसयंोजक 
व न रं ज न  अ ड ा ग ळे ,  यु ि ा  
आघाडी सहसचिि अ ॅड. गुणाजी 
मोरे, शंकर थोरात, बालाजी  

कंठेकर उिस्स्त होत.े
यािेळी  जगदाळे यांनी 

रुग्ालयातील प्रशासकीय 
अभधकाऱयांिी भेट घेतली. 

मात्, त्ांच्ाकडून कोणत्ाही  
प्रकारिे समाधानकारक उत्र 
वमळाले नाही. प्रशासनाच्ा  
िकुीच्ा कारभारामळेु नागररकांिे 

जीि धोक्यात आल ेआहेत.
झझका, डेंग्यू , मले ररया 

सारखे आजार िसरण्ािी खूि  
मोठी भीती वनममाण झाली आहे. 

महािाजलका प्रशासन काही 
जीवितहानी झाल्ािर जागी 
होणार का? हा प्रश्न वनरंजन अडागळे 
आणण अ ॅड. गुणाजी मोरे यांनी  
व्क्त केल.े

बसेमेंटमध्य ेसाचिेय िावसाचे 
िाणी…

डट्र ेनेज लाइनमधून बाहेर 
िडणारे मलैािाणी हे बसेमेंटमध्े 
जमा होत आहे. त्ािा वनिरा 
होत नसल्ािे चित् आहे .  
िररणामी, हॉस्स्पटलच्ा निीन 
इमारतीतील बेसमेंटमध्े दगुयंधी 
तसेि डासांिी िैदास िाढली 
आहे. यािा िररणाम रुग्ालयात 
उििार घेण्ासाठी आलेल्ा 
रुग्ांच्ा आरोग्यािर होत आहे. 
अशाति िािसाि ेिाणी देखील या 
बसेमेंटमध् ेसाठले जात आहे. हे 
िाणी काढण्ासाठी ििंािा िािर 
करािा लागत असून िुकीच्ा 
िद्धतीने बांधकाम करण्ािे हे एक 
उत्म उदाहरण आहे.


